

Số: 147/CV-TTr

Đắk R'Lấp, ngày 07 tháng 8 năm 2023

Về việc xử lý đơn
kiến nghị của công dân

Kính gửi: Ông Phạm Tiến Hạnh

Địa chỉ: TDP 01, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

Ngày 25/7/2023, UBND huyện Đắk R'Lấp nhận được đơn của ông Phạm Tiến Hạnh.

Địa chỉ: TDP 01, Thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

Nội dung: Đề nghị UBND huyện Đắk R'Lấp tiếp nhận trực tiếp các Giấy tờ liên quan đến thửa đất tại đường Lê Thánh Tông và đề nghị xử lý hành vi thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận các giấy tờ liên quan của gia đình ông Phạm Tiến Hạnh tại UBND thị trấn Kiến Đức.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về việc giao Thanh tra huyện xem xét, tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử lý đơn theo quy định. Sau khi xem xét nội dung đơn, đối chiếu với quy định của pháp luật có liên quan, Thanh tra huyện có ý kiến trả lời như sau:

1. Đối với việc cung cấp Giấy tờ liên quan đến thửa đất tại đường Lê Thánh Tông:

Việc cung cấp hồ sơ về đất đai liên quan đến đường Lê Thánh Tông do UBND thị trấn Kiến Đức đề nghị theo Thông báo số 134/TB-UBND ngày 10/7/2023, vì vậy quá trình tiếp nhận đề nghị ông Phạm Tiến Hạnh thực hiện theo yêu cầu của UBND thị trấn Kiến Đức.

Trường hợp sau này, UBND huyện Đắk R'Lấp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính hoặc đơn thư liên quan thuộc thẩm quyền với ông Phạm Tiến Hạnh, UBND huyện Đắk R'Lấp sẽ yêu cầu ông Phạm Tiến Hạnh cung cấp hồ sơ liên quan và thực hiện thủ tục tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với nội dung đề nghị xử lý hành vi thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận các giấy tờ liên quan của gia đình ông Phạm Tiến Hạnh tại UBND thị trấn Kiến Đức

Theo nội dung đơn, ông Phạm Tiến Hạnh chỉ phản ánh việc UBND thị trấn Kiến Đức không tiếp nhận và xảy ra tranh cãi nhưng chưa nêu cụ thể họ tên, chức vụ của người làm việc với ông Phạm Tiến Hạnh và hành vi vi phạm cụ thể nên thanh tra huyện không đủ căn cứ để xem xét, tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết theo quy định.

Thanh tra huyện Đắk R'Lấp đề nghị ông Phạm Tiến Hạnh xác định rõ hành vi vi phạm của cán bộ, công chức UBND thị trấn Kiến Đức để gửi đơn khiếu nại hoặc tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Trên đây là ý kiến trả lời của Thanh tra huyện ĐắkR'Lấp liên quan đến việc xử lý đơn của ông Phạm Tiến Hạnh, trú tại Tổ dân phố 01, thị trấn Kiến Đức, huyện ĐắkR'lấp, tỉnh Đắk Nông./. *(Gửi kèm văn bản này, Thanh tra huyện trả lại đơn và toàn bộ bản photocopy các giấy tờ liên quan cho ông Phạm Tiến Hạnh)*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; (b/cáo)
- Công TTĐT-VP.UBND huyện; (công khai)
- Lưu Vt, Hs.

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**

Võ Thị Phương Thúy